

# ชิ้นส่วนแอร์จันทุกุบผู้ผลิตไทย

• เปิดช่องนำเข้าง่ายขึ้น-คอมเพรสเซอร์ระล่าสต็อกบาน

ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นระล่าหน้าก เจอสินค้านอกทะลักต่อเนื่อง ชี3 เหตุผลเปิดช่องนำเข้า ทำผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ 10 รายแบกสต็อกบานเบอะ ยังล้นตลาดอยู่ 16-17 ล้านยูนิตต่อปี

แหล่งข่าวจากวงการผลิตคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์สำคัญในการประกอบในเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ผลิตในประเทศ 10 ราย มีกำลังผลิตรวมกันราว 28 ล้านยูนิต รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังเผชิญปัญหากระทบต่อการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถสต็อกกับการนำเข้าได้ หลังจากที่มีการเปิดช่องให้นำเข้าได้ง่ายขึ้น

สำหรับสาเหตุที่ผู้ประกอบการกำลังตกที่นั่งลำบาก จนไม่สามารถเดินการผลิตได้ตามเป้าหมายนั้น มาจาก 3 สาเหตุหลักคือ 1. เครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปที่มีการซื้อขายระหว่างกลุ่มอาเซียนด้วยกันได้รับการยกเว้นให้ภาษีอากรขาเข้าเป็น 0% ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) 2. มีผู้ประกอบการจำนวนมากขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้เพื่อใช้ในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 12 (ผู้ขอใช้สิทธิ์ต้องยื่นขออนุมัติรับรองสูตรการผลิตจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเข้าแต่ละครั้งจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันไฟฟ้าฯ)

3. จีนส่งเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปและชิ้นส่วนมาตีตลาด

โลกมากขึ้น เพราะเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ของโลกมีกำลังผลิตถึงกว่า 200 ล้านเครื่องต่อปี (จีนมีกำลังผลิตมากกว่าปริมาณการใช้ของโลกถึง 1 เท่าตัวโดยในโลกมีปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศ 140 ล้านเครื่องต่อปี) เมื่อเศรษฐกิจจีนไม่ดี รัฐบาลจึงออกมาตรการอุดหนุนการส่งออกโดยการคืนภาษีให้เมื่อมีการส่งออก ทำให้สินค้าบางส่วนถูกระบายออกไปทั่วโลก และไทยคือหนึ่งในเป้าหมายนั้น

“ขณะนี้เครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปนำเข้าจากประเทศนอกอาเซียนจะเสียภาษีอากร 10% ถ้านำเข้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันจะเสียภาษีอากรขาเข้า 0% ส่วนการนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เช่นคอมเพรสเซอร์จะเสียภาษีอากร 5% เป็นการทั่วไปทั้งในและนอกอาเซียน แต่ถ้ามาใช้มาตรา 12 โดยยื่นสูตรการผลิตไปที่สถาบันไฟฟ้าฯ ก็จะไม่เสียภาษีอากรขาเข้าที่ 0%”

แหล่งข่าวกล่าวว่าจากสาเหตุดังกล่าวทำให้เปิดช่องนำเข้าได้ง่ายขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากข้อเรียกร้องที่ก่อนหน้านี้อัตราภาษีนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศหรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สูงกว่าเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูป ทำให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศมีต้นทุนที่สูง จนได้รับการช่วยเหลือจมนต้นทุนที่แข่งขัน

ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นในประเทศไทย

บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จำกัด	 <p>กลุ่มเป้าหมาย เครื่องปรับอากาศ</p>
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด	
บริษัท ไทกัน คอมเพรสเซอร์อินดัสทรี จำกัด	
บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
บริษัท พูจิตส์ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด	
บริษัท โตชิบา แครเรียรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	
บริษัท อีเมอร์สัน โคลเมทเทคโนโลยีย	  <p>กลุ่มเป้าหมาย ตู้เย็น</p>
บริษัท กุลธระเคอร์บี จำกัด(มหาชน) ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ	
บริษัท กุลธระพรีเมียร์ จำกัด (KPC)	 <p>กลุ่มเป้าหมาย ตู้เย็น</p>
บริษัท อิตาฮิคอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	

ที่มา: “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวม

THAN INFOGRAPHIC

ได้ แต่ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนกลับตกที่นั่งลำบากจากที่เดิมที่แข่งขันได้เพราะมีกำแพงภาษีอากรขาเข้าชิ้นส่วนประเภทเหล็กและพลาสติกสูงตั้งแต่ 30-40%

ปัจจุบันในประเทศมีผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศและสำหรับตู้เย็นประมาณ 10 รายในประเทศและมีความสามารถในการผลิตรวมราว 28

ล้านยูนิตต่อปี ในจำนวนนี้แบ่งเป็นคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ 55% และสำหรับตู้เย็น 45% ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศอยู่ที่ 11-12 ล้านยูนิตต่อปี ทำให้มีคอมเพรสเซอร์ล้นตลาดอยู่ราว 16-17 ล้านยูนิตต่อปี

แหล่งข่าวจากวงการผลิตเครื่องปรับอากาศมากกว่าหนึ่งรายกล่าวตรงกันว่า น่าจับตาไปให้ผู้ผลิตรายใหญ่อย่างบริษัท กุล

รเคอร์บี จำกัด (มหาชน) ที่มีกำลังผลิตคอมเพรสเซอร์มากถึง 12 ล้านยูนิตต่อปี แต่ขณะนี้ผลิตได้ไม่ถึง 60-70% หลังจากที่มีการนำเข้าทั้งเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปและชิ้นส่วนมากขึ้น โดยขณะนี้ราคาคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นที่นำเข้ามา มีราคาสูงกว่าผู้ผลิตในประเทศตั้งแต่ 10-20% ทำให้ขณะนี้เหลือกำลังผลิตตั้งแต่ 30-40% ของกำลังผลิตเต็ม

“จากปัญหาดังกล่าว ผู้ผลิตรายใหญ่อยอมได้รับผลกระทบหนัก หลายรายเร่งปรับตัว โดยส่งออกมากขึ้น รายไหนที่มีสายป่านยาวก็ปรับการผลิตให้เข้าสู่อินดัสตรี 4.0 มากขึ้น โดยหันไปใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น รวมไปถึงการแสวงหาตลาดใหม่ๆ”

เช่นเดียวกับที่นายสำรายนิมแก้ว ประธานบริษัท สำรายนิจเนียร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ กล่าวว่า ปัญหาเกิดจากจีนที่ทำให้ทั่วโลกเดือดร้อนจากการเข้ามาตีตลาดจนคู่แข่งสู้ไม่ได้ นำชิ้นส่วนเข้ามาขายในประเทศไทยถูกกว่าเกือบ 100% ยอมรับว่าทำธุรกิจยากขึ้น เพราะชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศที่ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นบอดีที่เป็นชิ้นงานพลาสติก และงานเหล็ก มียอดขายรวมต่อปีราว 100 ล้านบาท ขายในประเทศ 70% บ่อนชิ้นส่วนให้กับเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างชาติที่มีฐานผลิตในไทย และส่งออกเป็นชิ้นส่วนไป 30% ขณะนี้มีลูกค้าทั่วประเทศและตลาดส่งออกในอาเซียน อเมริกา บราซิล รวม 500 ราย ■